

NHÂN SỰ ĐẠI HỘI PHẢI BẢO ĐẢM...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 24/3, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX chủ trì hội nghị Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Dự hội nghị có các đồng chí: Đảng Trưởng Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các thành viên Tiểu ban nhân sự đã thảo luận về kế hoạch triệu tập đại biểu và phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, để án nhân sự cấp ủy Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ mục đích, yêu cầu, quan điểm, cơ cấu, số lượng, độ tuổi đại biểu triệu tập, phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và quy trình, tiêu chuẩn nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban nhân sự cơ bản thống nhất với 2 nội dung Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX báo cáo. Về kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh số lượng đại biểu chính thức là 350; sau khi trừ đi số đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tính đến thời điểm tháng 10/2020, số đại biểu còn lại sẽ phân bổ bình quân trên số lượng đảng viên của các đảng bộ. Đối với một số đảng bộ đặc thù sẽ phân bổ tăng thêm số đại biểu dự Đại hội.

Về đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, căn cứ Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, từ kinh nghiệm xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và tình hình thực tiễn, Tiểu ban nhân sự đề kiến số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa

mới là 51 đồng chí. Về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới phải thực hiện đúng theo quy định. Theo đó, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới bao đảm mỗi không dưới 1/3 so với số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ở đầu nhiệm kỳ trước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất cơ cấu cấp ủy khóa mới phần đầu đạt 3 độ tuổi. Trong phương án nhân sự, tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 10% trở lên, cán bộ nữ đạt 15% trở lên. Không nhất thiết những đơn vị, lĩnh vực quan trọng buộc phải có ngay nhân sự ứng cử cấp ủy trong phương án nhân sự, sau đại hội các đồng chí có tín nhiệm cao được bầu vào ban chấp hành, có khả năng, năng lực đáp ứng được yêu cầu sẽ thực hiện điều động, phân bổ. Về cơ cấu cán bộ trẻ và cán bộ nữ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất nên trong phương án nhân sự không đạt tỷ lệ theo quy định thì báo cáo đại hội bầu khuyết số lượng cấp ủy, trong nhiệm kỳ mới khi nào chuẩn bị được nhân

sự sẽ tiến hành bầu bổ sung. Về số dư của phương án nhân sự trong đề án thống nhất theo quy định của Trung ương là 10 - 15%. Việc thực hiện quy trình công tác nhân sự phải tuân thủ đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các thành viên Tiểu ban nhân sự, Tổ giúp việc Tiểu ban nhân sự tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt kế hoạch triệu tập đại biểu và phương án phân bổ đại biểu, để án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX.

* Cũng trong chiều ngày 24/3, Thường trực Tỉnh ủy đã thông nhất một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân về phòng, chống dịch, huy động nhân dân sẵn sàng mọi phương án chủ động ứng phó với dịch Covid-19 ở mức cao nhất.

THU HIẾN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị chức năng; lãnh đạo huyện Thái Thụy.

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng vui chơi giải trí, khu cảng dịch vụ cảng, khu công nghiệp xã Thái Thượng có quy mô diện tích 993ha; sân phẩm quy hoạch do Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà tài trợ. Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ

Tân Trường 1 có tổng diện tích 316,09ha; sân phẩm quy hoạch do Công ty Cổ phần Bất động sản Capella tài trợ.

Sau khi nghe các đơn vị tư vấn trình bày định hướng quy hoạch; quy hoạch vị trí, diện tích các phân khu chức năng; kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch hệ thống giao thông kết nối, hệ thống hạ tầng kỹ thuật..., các đại biểu đã góp ý nhằm làm rõ một số nội dung trong công tác quy hoạch. Các đại biểu cho

rằng đơn vị tư vấn cần phân tích rõ hiện trạng sử dụng đất; đánh giá tác động về mặt môi trường và tác động của biến đổi khí hậu tới dự án; nghiên cứu việc quy hoạch giao thông nội khối và kết nối với hệ thống quốc lộ, tuyến đường bộ ven biển, tỉnh lộ; định hướng danh mục, tính chất ngành nghề thu hút đầu tư...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm của các đơn

ĐẠI HỘI CHI BỘ, ĐẢNG BỘ...

(Tiếp theo trang 1)

Quốc hội và tiếp xúc cử tri theo lĩnh vực, chuyên đề với sự tham gia của gần 31.300 lượt người; tổng hợp 745 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để nghị xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định của pháp luật; đồng thời, tổng hợp, chuẩn bị đầy đủ các thông tin, tài liệu cần thiết cũng như những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri trong tình phục vụ các đại biểu Quốc hội tỉnh trước các kỳ họp.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong nhiệm

kỳ qua đã duy trì tốt đoàn kết nội bộ, giữ vững nguyên tắc, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng hoạt động, trên quy mô cả chuyên môn và hiệu quả các giải pháp phục vụ cho hoạt động chung của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong nhiệm kỳ tới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao năng lực tham mưu, nhất là lĩnh vực nghiên cứu, tổng hợp; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; đấu tranh ngăn chặn, đẩy

lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong mỗi cán bộ, đảng viên; triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; duy trì nền nếp chế độ công tác đảng, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, từ đó phát huy trí tuệ và tinh tiến phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Sáng ngày 24/3, Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy

vị tư vấn, đồ án quy hoạch đạt chất lượng và có tính khả thi. Đối với đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng vui chơi giải trí, khu cảng dịch vụ cảng, khu công nghiệp xã Thái Thượng, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn phải bám sát quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tự cân nhắc lựa chọn một phương án quy hoạch khoa học, khả thi nhất để xây dựng và trình bày; phải điều chỉnh, bổ sung đầy đủ các hạng mục, rà soát lại cấu trúc và cách trình bày đồ án

quy hoạch bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu. Đơn vị tư vấn cần tiếp tục đẩy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu để sớm hoàn thiện đồ án quy hoạch trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến. Đối với đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tân Trường 1, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, khẩn trương hoàn thiện đồ án quy hoạch có chất lượng tốt nhất để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Xử phạt 14,2 tỷ đồng đối với vi phạm hành chính về tài nguyên và môi trường

Những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường của các tổ chức, cơ sở, hộ gia đình, cá nhân. Trong 5 năm, Thanh tra Sở đã tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường tại 463

lượt tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai tại 90 cơ sở tôn giáo; kiểm tra công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 4 huyện, thành phố... Qua thanh tra, kiểm tra đã chỉ rõ các tồn tại, vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường để các tổ chức, cá nhân khắc phục, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị

cơ quan có thẩm quyền xử lý. Đã xử phạt theo thẩm quyền và tham mưu UBND tỉnh xử phạt đối với 263 trường hợp, thu nộp ngân sách 14,2 tỷ đồng, góp phần đưa công tác quản lý và sử dụng tài nguyên và môi trường đi vào nề nếp, hạn chế khiếu nại, tố cáo, bức xúc của người dân.

ĐỨC DÙNG

19 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải trọng

Từ ngày 1/1/2020 đến ngày 18/3/2020, Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ (Sở Giao thông Vận tải) đã kiểm tra 69 phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa các loại. Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý 45 trường hợp vi phạm, trong đó 19 trường hợp chở hàng quá tải trọng, còn lại là

các vi phạm khác; xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước 355 triệu đồng.

Để thực hiện nghiêm công tác kiểm soát tải trọng xe, chăm sóc tình trạng phương tiện quá tải tham gia giao thông, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Công

an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục duy trì các lực lượng tại Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với các trường hợp vi phạm về tải trọng xe. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải chủ động phối hợp, triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh bằng trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và các thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe đã được trang bị, đồng thời có các giải pháp cụ thể để kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tải trọng. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng, các địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe ngay tại cảng, bến thủy nội địa, bến bãi, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô...

PHẠM HƯNG



Lực lượng chức năng kiểm tra tải trọng phương tiện trên quốc lộ 37B, đoạn qua địa phận xã Tây Lương (Tiển Hải).

THÁI BÌNH QUYẾT LIỆT...

(Tiếp theo trang 1)

có 99 trường hợp). Tại khu cách ly tập trung của 3 huyện Tiên Hải, Kiến Xương, Quỳnh Phụ có 34 trường hợp, tăng 2 trường hợp so với ngày 23/3. Mẫu xét nghiệm Covid-19 của 223 công dân trở về từ Nhật Bản ngày 23/3 đang được Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương tiến hành phân tích. Hiện tại, tình hình sức khỏe, tâm lý các trường hợp cách ly đều ổn định, chưa có trường hợp nào có biểu hiện ho, sốt.

* Sáng ngày 24/3, tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, Sở Y tế tổ chức tập huấn phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ phục vụ cách ly của Trường Đại học Thái Bình và sinh viên tình nguyện tham gia phòng, chống dịch các trường Đại học Y Dược Thái Bình và Cao đẳng Y tế Thái Bình.

Tại lớp tập huấn, 170 cán bộ và sinh viên các trường được thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tại Việt Nam và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời được các cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp kiến thức về cách chẩn đoán, phân loại, cách ly, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm hoặc người xác định nhiễm Covid-19 tại bệnh viện; cách thu thập, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm; hướng dẫn cách thức tổ chức, quy trình vận hành khu cách ly tập trung, các hoạt động của đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch. Cán bộ phục vụ cách ly và sinh viên tình nguyện tham gia phòng, chống dịch còn được hướng dẫn cách sử dụng khẩu trang, đồ bảo hộ đúng cách để tự bảo vệ mình, phòng lây chéo tại các bệnh viện và khu cách ly tập trung.

Thông qua tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ phục vụ cách ly và sinh viên tình nguyện tham gia phòng, chống dịch những kiến thức cơ bản, sẵn sàng tham gia công tác phục vụ cách ly, điều trị khi có yêu cầu.

* Để chung sức phòng, chống dịch Covid-19, Công ty TNHH Dệt may Trường Sơn Thịnh (cụm công nghiệp Đồ Lương, Đông Hưng) tổ chức sản xuất khẩu trang kháng khuẩn 3 lớp và phát miễn phí 3.000 khẩu trang cho các cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn đồng thời phát cho 1.000 công nhân trong Công ty.

RÀ SOÁT TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP...

(Tiếp theo trang 1)

Thực hiện Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh yêu cầu:

1. Giao Công an tỉnh:
 Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các sở, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát tất cả các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 08 tháng 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh, thời gian hoàn thành việc rà soát, lập danh sách trước 11 giờ 00 ngày 25 tháng 3 năm 2020 gửi Sở Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, thành phố để thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe và cách ly phù hợp, kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:
 - Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an, các ngành, đoàn thể, thôn, tổ dân phố khẩn trương rà soát tất cả các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 08 tháng 3 năm 2020 trên địa bàn, thông báo kịp thời với cơ quan y tế tuyến xã, tuyến huyện để thực hiện tiếp cận, giám sát, hướng dẫn cách ly theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo hoàn thành việc rà soát, lập danh sách gửi Sở Y tế, Công an tỉnh trước 10 giờ 00 ngày 25 tháng 3 năm 2020.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh nếu để lọt những người đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 08 tháng 3 năm 2020 trên địa bàn mà không quản lý, không lập danh sách.

3. Giao Sở Y tế:

Quản lý danh sách tất cả các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 08 tháng 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh do Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện, thành phố cung cấp để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe và cách ly phù hợp, kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Nhận Công văn này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.

THÔNG BÁO Bán đấu giá cổ phần của UBND tỉnh Thái Bình tại Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Thái Bình

- Tổ chức chuyển nhượng vốn: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
- Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng vốn: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ THÁI BÌNH
- Địa chỉ: Số 370 Đường Long Hưng, Phường Hoàng Diêu, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
- Điện thoại: 0227 3747906 - Fax: 0227 3746409
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng, duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng công trình đường bộ.
- Vốn điều lệ: 16.000.000.000 đồng
- Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do CTCP Chứng khoán Agribank ban hành
- Tên, địa chỉ tổ chức thực hiện bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank - Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, Số 172 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

- Cổ phần bán đấu giá:
 - Loại cổ phần: Phổ thông, tự do CN
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Số lượng cổ phần bán đấu giá: 660.000 cổ phần
 - Giá khởi điểm: 15.962 đồng/cổ phần
 - Số lượng mua tối thiểu: 100 cổ phần
 - Số lượng mua tối đa: 660.000 cổ phần
- Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h30 ngày 25/03/2020 đến 15h30 ngày 07/04/2020.
- Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 09h00 ngày 14/04/2020.
- Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00 ngày 14/04/2020 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank - Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, Số 172 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h30 ngày 15/04/2020 đến 15h30 ngày 21/04/2020.
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ 8h30 ngày 15/04/2020 đến 16h30 ngày 21/04/2020.
 (Nhà đầu tư tham gia đấu giá có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá trên website: www.thaibinh.gov.vn, www.agrise.com.vn)

THÔNG BÁO Về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2019

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Cục Thuế tỉnh Thái Bình thực hiện "Hỗ trợ quyết toán thuế năm 2019" bằng các hình thức:

- Hỗ trợ qua điện thoại theo các số máy:
 + Bộ phận "Một cửa": 0227.3830.662
 + Bộ phận Thuế thu nhập cá nhân: 0227.3846.621
 + Bộ phận Kế khai và kế toán thuế: 0227.3645.277
 + Bộ phận Công nghệ thông tin: 0227.3830.997
 + Bộ phận thanh kiểm tra: 0227.3836.042, 0227.3643.391, 0227.3645.650
 - Qua hộp thư điện tử: ptth.tbi@gdt.gov.vn.
 - Qua Dịch vụ thuế điện tử (eTax): thuedientu.gdt.gov.vn.
 - Trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" của cơ quan thuế.
- Cục Thuế tỉnh Thái Bình thông báo thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2019, thời gian chậm nhất là ngày 30/3/2020. Đề nghị các tổ chức, cá nhân lưu ý và nộp hồ sơ quyết toán thuế đúng thời hạn quy định.
- Đối với doanh nghiệp có dung lượng hồ sơ quyết toán lớn, trường hợp có vướng mắc trong quá trình sử dụng ứng dụng, đề nghị liên hệ với Cục Thuế tỉnh Thái Bình (Phòng Công nghệ thông tin) theo số máy 0227.3830.997 để được hỗ trợ. Cục Thuế tỉnh Thái Bình trân trọng thông báo.